

ปฏิทินการดำเนินงาน

การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์
มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(ส่งพร้อมหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 837 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559)

วัน เดือน ปี	หน่วยงาน	การดำเนินงาน
1 - 30 เมษายน 2559	สพท./สศศ.	รับคำขอ พร้อมแบบรายงาน และข้อเสนอในการพัฒนางานตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด (ทุกตำแหน่ง ยกเว้น ตำแหน่ง ผอ. สพท./รอง ผอ. สพท)
1 - 30 เมษายน 2559	สพฐ.	รับคำขอ พร้อมแบบรายงาน และข้อเสนอในการพัฒนางานตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด (ตำแหน่ง ผอ. สพท./รอง ผอ. สพท)
1 - 10 พฤษภาคม 2559 (สพท./สศศ. สามารถกำหนดระยะเวลาได้ตามความเหมาะสม)	สพท./สศศ.	ตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและคัดเลือกเพื่อพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมิน ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด แล้วเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา/อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
11 - 25 พฤษภาคม 2559 (สพท./สศศ. สามารถกำหนดระยะเวลาได้ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด)	สพท./สศศ.	- ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกฯ พร้อมทั้งข้อมูลเบื้องต้นและผลงานดีเด่น โดยปิดประกาศและประกาศทางเว็บไซต์ ของ สพท./สศศ. และเปิดโอกาสให้มีการคัดค้านคุณสมบัติและหรือผลงานฯ ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด (หากมีกรณีการคัดค้านให้ สพท./สศศ. ตั้งคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัย) - แจ้งผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกฯ ให้เริ่มพัฒนางานภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (กำหนด 3 เดือน) ทั้งนี้ ให้นำระยะเวลาการพัฒนางานตั้งแต่วันที่ สพท./สศศ. แจ้งให้ผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกฯ ทราบทุกตำแหน่ง ยกเว้น ตำแหน่ง ผอ. สพท./รอง ผอ. สพท
ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559	สพท./สศศ.	เสนอบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกฯ ทั้งกรณีเกษียณอายุราชการ และกรณีปกติ (แยกบัญชี) พร้อมส่งเอกสารหลักฐาน ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด และแผ่นซีดีรอมบันทึกข้อมูลดังกล่าวถึง สพฐ.
1 - 10 มิถุนายน 2559 (กรณีเกษียณอายุราชการ ทุกตำแหน่ง)	สพฐ.	ตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและคัดเลือกเพื่อพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมิน ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด เพื่อนำเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา

วัน เดือน ปี	หน่วยงาน	การดำเนินงาน
11 - 25 มิถุนายน 2559 (กรณีเกษียณอายุราชการ ทุกตำแหน่ง)	สพฐ.	<ul style="list-style-type: none">- ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกฯ พร้อมทั้งข้อมูลเบื้องต้นและผลงานดีเด่น โดยปิดประกาศและประกาศทางเว็บไซต์ของ สพฐ. และเปิดโอกาสให้มีการคัดค้านคุณสมบัติและหรือผลงานฯ ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด (หากมีกรณีการคัดค้าน สพฐ. ตั้งคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัย)- แจ้งผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกฯ (ตำแหน่ง ผอ. สพท./รอง ผอ. สพท) ให้เริ่มพัฒนางานภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (กำหนด 3 เดือน) เมื่อเลขาธิการ กพฐ. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาเห็นชอบแล้ว ทั้งนี้ ให้นำระยะเวลาการพัฒนางาน ตั้งแต่วันที่ สพฐ. แจ้งให้ผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกฯ ทราบ
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 (กรณีเกษียณอายุราชการ ทุกตำแหน่ง)	สพฐ.	เสนอบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกฯ กรณีเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2559 พร้อมส่งเอกสารหลักฐาน ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด และแผ่นซีดีรอมบันทึกข้อมูลถึง สำนักงาน ก.ค.ศ.
1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2559 (กรณีปกติ ทุกตำแหน่ง)	สพฐ.	เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองและคัดเลือกพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมิน ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด เพื่อนำเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา
1 - 15 กันยายน. 2559 (กรณีปกติ ทุกตำแหน่ง)	สพฐ.	<ul style="list-style-type: none">- ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกฯ พร้อมทั้งข้อมูลเบื้องต้นและผลงานดีเด่น โดยปิดประกาศและประกาศทางเว็บไซต์ของ สพฐ. และเปิดโอกาสให้มีการคัดค้านคุณสมบัติและหรือผลงานฯ ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด (หากมีกรณีการคัดค้าน สพฐ. ตั้งคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัย)- แจ้งผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกฯ (ตำแหน่ง ผอ. สพท./รอง ผอ. สพท) ให้เริ่มพัฒนางานภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (กำหนด 3 เดือน) เมื่อเลขาธิการ กพฐ. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาเห็นชอบแล้ว ทั้งนี้ ให้นำระยะเวลาการพัฒนางานตั้งแต่วันที่ สพฐ. แจ้งให้ผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกฯ ทราบ
ภายใน 30 กันยายน 2559 (กรณีปกติ ทุกตำแหน่ง)	สพฐ.	เสนอบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้า รับการคัดเลือกฯ กรณีปกติ พร้อมส่งเอกสารหลักฐาน ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด และแผ่นซีดีรอมบันทึกข้อมูลดังกล่าวถึง สำนักงาน ก.ค.ศ.